

Thư của LM. GB. Trương Thành Công (5/3/2017)

From: GB. CÔNG & congcantho@gmail.com & Date: March 5, 2017 at 7:30:41 PM PST
To: Elizabeth & stpaulfamilyofcharity@yahoo.com & Subject: Re: Gửi quà.

Kính thăm Chị Uyên Nguyễn, Cầu mong Chị vẫn mạnh khỏe và hăng say làm việc cho người nghèo tại Việt nam qua 'stpaulfamilyofcharity'. Em xin kính thăm sức khỏe Cha Phaolô Gia Trưởng cùng quý Anh Chị Em trong Gia đình Bác Ái Phaolô. Em vừa đọc được email Chị hỏi thăm địa chỉ thì đã có điện thoại báo tin nhận tiền. Chiều Thứ Sáu vừa rồi, Em đã nhận được 1,000 USD. Em rất bất ngờ và vui mừng được Cha, Chị cùng GĐBAPL nhớ đến và giúp đỡ trong lúc này. Em hết lòng cảm ơn và cầu xin Chúa đền trả bội hậu cho Quý Ân nhân "lâu năm" và "trọn tình" với em.

Em đã chuyển đổi về Giáo xứ Rạch Vọp đã 7 tháng nay (hoán chuyển qua lại với cha xứ cũ). Giáo xứ trong tình trạng bị sạt lở nguyên mặt tiền tiếp giáp với bờ sông Rạch Vọp, khuôn viên Nhà thờ chật hẹp, chỉ khoảng 800m², và nhiều vấn đề "ngổn ngang" cần được ổn định và sắp xếp lại. Cha xứ trước, trẻ hơn em, đã ở đây... 16 năm và rất hiền lành, nên... "ai muốn làm gì thì làm". Giáo xứ chỉ có khoảng 500 giáo dân, đi lễ Chúa Nhật chừng một nửa. Có công tác truyền giáo cho khoảng 300 lương dân, mới hoạt động khoảng 3 năm nay nhờ việc bác ái xã hội. Em đang sắp xếp và tổ chức lại, theo mô như trước đây ở Thới Long Xuân. Nay số lương dân, tân tòng, dự tòng... tăng lên khoảng 500 vào mỗi sáng Chúa Nhật (rất mừng), được rước-đưa bằng 3 chiếc đò của nhà thờ. Đa số bà con rất nghèo và dốt chữ, vì ở trong thôn ấp sâu, di chuyển bằng xuồng ghe. Mới có quốc lộ vngang Nhà thờ chừng 3,4 năm nay. Ngoài ra, giáo xứ không đủ phòng giáo lý, không có phòng khách, phòng họp, nhà thờ nhỏ (khoảng 240m²)... Nên em đang cố gắng xây dựng một dãy nhà sinh hoạt đa dụng, như đã làm các nơi trước đây tại Long Mỹ, Trà Ban, Thới Long Xuân... Vì thế, những giúp đỡ lúc này của Gia đình Bác Ái đối với em là một chiếc phao "cứu nạn". Em rất mừng vì ngoài lòng mong đợi và tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha, cảm ơn Chị, cảm ơn GĐBAPL cùng quý Ân nhân.

Chị có thể biết Rạch Vọp ở đâu và như thế nào trên Google hoặc xem FB "hop thu rach vop". Em ngưng thơ nhe. Kính chúc Chị Mùa Chay sốt sắng. Kính mến, LM. GB. Trương Thành Công +84 913 759 767 & hopthurachvop @gmail.com & Nhà thờ Rạch Vọp, Kế Sách, Sóc Trăng

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-1082/